

ผู้ขอสินเชื่อ บุคคลธรรมดา			
อาชีพ			
พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	ผู้ประกอบการส่วนตัว / เจ้าของกิจการ / วิชาชีพอิสระ	เกษตรกร	อาชีพอิสระ
อายุของผู้ขอสินเชื่อ			
อายุระหว่าง 20 - 65 ปี ณ วันขอสินเชื่อ			
เอกสารส่วนตัว			
<b>สัญชาติไทย</b> - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ) - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)			
<b>ชาวต่างชาติ *</b> - สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) - สำเนาใบอนุญาตทำงาน (work permit)			
เอกสารแสดงรายได้			
- สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ/สำเนา) / หนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน - สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน / Statement ที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน	- สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน / Statement ที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน - เอกสารที่มาของรายได้	- สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน / Statement ที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน - เอกสารที่มาของรายได้ - เอกสารสิทธิ / สัญญาเช่าที่ดิน ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ - ทะเบียนเกษตรกร	- สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน / Statement ที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน - เอกสารที่มาของรายได้
ระยะเวลาในการทำงาน / ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ			
<b>สัญชาติไทย</b> - อายุงานที่ทำงานปัจจุบันมากกว่า 4 เดือน - กรณีเป็นพนักงานสัญญาจ้างมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี	- ประกอบกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี	- ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี	- อายุงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
<b>ชาวต่างชาติ *</b> - สัญญาจ้างคงเหลือไม่น้อยกว่าระยะเวลาผ่อนชำระ			
รายได้ขั้นต่ำ			
ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท หรือ 2 เท่าของค่างวด			
ผู้ค้ำประกัน บุคคลธรรมดา			
- สัญชาติไทย (เฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น) - อายุไม่เกิน 65 ปี ณ วันขอสินเชื่อ - มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือ ครอบครัว - ต้องมีรายได้ยอดต่ำ 1 เท่าของค่างวด - ระยะเวลาในการทำงาน / ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ (อ้างอิงตามคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ แยกตามประเภทอาชีพ)			

<b>ผู้ขอสินเชื่อ นิติบุคคล</b>
<b>ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ</b>
- จัดทะเบียนจัดตั้งและประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี - สถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย และดำเนินธุรกิจตามที่กฎหมายอนุญาต ไม่เป็นธุรกิจต้องห้าม
<b>เอกสารการดำเนินธุรกิจ</b>
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ต้องมีวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อ/ค้ำประกัน - สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน - สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
<b>เอกสารแสดงรายได้</b>
- สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน / Statement ที่ใช้หมุนเวียน ในธุรกิจ - เอกสารที่มาของรายได้ - งบการเงินฉบับตรวจสอบ และงบการเงินภายใน (ถ้ามี)
<b>ผู้ค้ำประกัน นิติบุคคล</b>
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้าน - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) - ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในนิติบุคคล